



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**THƯ NGỎ**  
**NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ HÀNG HẢI 18/5**

**Kính gửi: Toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Hàng hải Việt Nam!**

Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ Hàng hải 18/5, thay mặt lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Hàng hải Việt Nam qua các thời kỳ lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất!

***Các nữ đồng nghiệp thân mến,***

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Đại Hội đồng IMO đã thông qua Nghị quyết A.1170 (32) tại phiên họp lần thứ 32, công bố chính thức ngày 18/5 là Ngày Quốc tế phụ nữ Hàng hải. Năm nay là năm đầu tiên Ngày Quốc tế phụ nữ Hàng hải được tổ chức rộng rãi trên toàn thế giới. Đây là dịp đặc biệt nhằm tôn vinh, khẳng định và nâng cao vị thế của lực lượng lao động nữ trong ngành Hàng hải; thúc đẩy công tác tuyển dụng và duy trì việc làm bền vững đối với nữ giới; củng cố cam kết của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đối với Mục tiêu Bình đẳng giới trong ngành Hàng hải phát động từ năm 2019 và hỗ trợ giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính trong ngành hiện nay.

Theo IMO, lao động nữ chỉ chiếm 1,2% lực lượng đi biển trên thế giới. Dựa trên Báo cáo về thuyền viên của Công hội Hàng hải quốc tế và Baltic (BIMCO) và Văn phòng Vận tải biển quốc tế (ICS) năm 2021, ước tính có 24.059 nữ thuyền viên trên toàn thế giới, tăng 45,8% so với báo cáo năm 2015. Việc gia tăng số lượng lao động nữ là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành Hàng hải thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Bởi, theo quan niệm xưa, nghề đi biển vốn chỉ dành cho nam giới: đây là ngành lao động đặc thù, xa gia đình dài ngày, làm việc trong môi trường khắc nghiệt và chịu nhiều sóng gió, vất vả.



Lịch sử vẻ vang bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc đã hun đúc nên những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”. Phát huy những phẩm chất tốt đẹp ấy, trong thời kỳ hội nhập và phát triển, phụ nữ Việt Nam ra sức học tập, bồi dưỡng trí tuệ; năng động, sáng tạo; đóng góp quan trọng vào sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “*Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ*”!

***Các nữ đồng nghiệp thân mến!***

Vừa qua, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức trao tặng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các nữ thuyền viên đầu tiên của Việt Nam. Tôi ghi nhận và đánh giá cao các cơ sở đào tạo, các chủ tàu đã dành nhiều sự quan tâm đến lực lượng lao động nữ trong quá trình tuyển dụng, đào tạo, đặc biệt đã có những giải pháp phù hợp về chế độ, điều kiện làm việc đặc thù khi làm việc trên tàu. Nhân dịp này, Cục Hàng hải Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tổ chức “Ngày Quốc tế phụ nữ Hàng hải 2022” bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp đối với xã hội, đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân về vai trò, vị trí của nghề đi biển, con người hàng hải, đặc biệt là nữ hàng hải.

Một lần nữa, tôi trân trọng gửi tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Hàng hải Việt Nam cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

*Trân trọng,*

**Hoàng Hồng Giang**

**Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam**